

# วารสาร สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2558

อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลัง (ฝั่งทิศตะวันตก) ถ.แจ้งสนิท ต.แวงนวม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
โทรศัพท์ : 045-344581-2 โทรสาร : 045-344646 E-mail : passport\_ubon@hotmail.com  
Facebook : <http://www.facebook.com/ubonpassport>

## รอบรั้วบัวแก้ว

✚ 31 มีนาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ถวายพระพร องค์อุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสุขใจ” ที่บริเวณสวนอัมพร โดยในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ พลเอก ชนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในส่วนของงานออกร้านของกระทรวงการต่างประเทศในงานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อนำรายได้จากการออกร้านขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณกุศลของสภากาชาดไทย



## เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

### ฮ่องกงเข้ม : ห้ามพกเครื่องซ็อตไฟฟ้า ฝ่าฝืนติดคุก

เรามักจะเห็น เครื่องซ็อตไฟฟ้า ตั้งขายข้างถนนหรือตามตลาด อีกทั้งคนขายยังชักจูงให้ซื้อโดยบอกว่าพกไว้ป้องกันตัวได้ ทำให้หลายๆ ท่านจึงคิดไปว่าเครื่องซ็อตไฟฟ้านั้นถูกกฎหมาย กลายเป็นความเชื่อแบบผิดๆ การพกพาเครื่องซ็อตไฟฟ้านั้นในหลายๆ ประเทศผิดกฎหมาย และจำเป็นต้องมีใบอนุญาต

เครื่องซ็อตไฟฟ้าถูกจัดเป็น “อาวุธ” ภายใต้ HK Laws Chap (มาตรา) 238 FIREARMS AND AMMUNITION ORDINANCE (การจัดการอาวุธและดินปืน ) ในการพกพาถ้าปราศจากการอนุญาตที่ถูกต้องโดย Hong Kong Police Force จะถือว่ามีความผิดและถูกปรับ 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง และมีโทษจำคุกไม่เกิน 14 ปี

ดังนั้น เครื่องซ็อตไฟฟ้าถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ห้ามนำติดตัวไปโดยเด็ดขาด หากท่านประสบปัญหาควรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะไม่ใช่แค่ที่ฮ่องกงเท่านั้นแม้แต่ในไทยก็ผิดกฎหมายเช่นกัน

ที่มา : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

### สถิติการให้บริการประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558

รายการ	จำนวนผู้มาใช้บริการ (ราย)	
	กุมภาพันธ์	มีนาคม
หนังสือเดินทางประเภททั่วไป	3,944	4,262
หนังสือเดินทางประเภทราชการ	32	11
รับรองเอกสารและนิติกรณ์เอกสาร	38	66
รวม	4,014	4,339

## เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

### ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสวยงามและมีวิถีชีวิตที่แตกต่างตามฤดูกาลทำให้ในทุกๆปี มีคนต่างชาติที่อยากเข้ามาสัมผัสความสวยงามของญี่ปุ่น โดยเฉพาะคนไทยที่ยิ่งหลังจากญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังไหลเข้ามาในญี่ปุ่นเกือบ 700,000 คน ในการมาท่องเที่ยวต่างประเทศ แน่แน่นอนว่านอกจากจะเที่ยวชมความสวยงามของบ้านเมืองแล้วยังเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง และคำว่า “วัฒนธรรมที่แตกต่าง” นี้ทำให้เกิด “ช่องว่างระหว่างวัฒนธรรม” ตามมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม” ก็สามารถใช้ได้เสมอ เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศเขาถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเราก็ควรเคารพกฎเกณฑ์ กฎหมายของประเทศนั้นๆด้วย ตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่น คนไทยที่มาท่องเที่ยวอาจจะเคยสงสัยว่าเพราะอะไรในญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆช่างหาถังขยะได้ยากเหลือเกิน ไม่เหมือนเมืองไทย สาเหตุนั้นก็เพราะว่าที่ญี่ปุ่นมีการณรงค์ให้เก็บขยะไปทิ้งนั่นเอง จึงทำให้บ้านเมืองเขาสะอาดตาอยู่เสมอ เรียกได้ว่าเป็นการละทิ้งความสะดวกเพื่อรักษาความสะอาดก็ว่าได้

นอกจากนี้ ในญี่ปุ่นยังมีกฎหมายห้ามขับรถขณะมีเมามาสุราเหมือนประเทศไทย และเป็นกฎหมายที่มีความรุนแรง คนญี่ปุ่นเองหากวันไหนที่รู้ตัวว่ามีงานสังสรรค์ต้องดื่มสุราก็จะไม่ขับรถโดยเด็ดขาด ใช้วิธีเลี่ยงโดยการใช้บริการแท็กซี่แทน

ที่ว่าทำไมถึงเคารพกฎหมายของประเทศนั้นๆ เนื่องจากการเคารพกฎหมายเขาก็เท่ากับการคำนึงถึงความรู้สึกของเขา ถ้าเราพร้อมที่จะเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น ก็เท่ากับเราพร้อมที่จะเข้าใจคนของเขา เข้าใจประเทศของเขา รวมถึงเข้าใจกฎหมายบ้านเมืองของเจ้าบ้านเขาด้วย จึงอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่น นำพาสิ่งที่ดีเข้ามา และกลับไปประเทศไทยโดยนำเอาสิ่งที่ดีในประเทศเขาไปเช่นกัน

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

## การให้บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วน

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะเริ่มให้บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2558 เป็นต้นไป รวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม ที่กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทุกแห่ง (ยกเว้น สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่)

โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

- 1) ยื่นคำร้องเฉพาะที่ กรมการกงสุล ภายในเวลา 12.00 น. (ขอให้มายื่นคำร้องก่อนเวลา 11.30 น. เพื่อที่จะได้ทำคำร้องเสร็จสิ้นก่อนเวลา 12.00 น.) และขอรับเล่มภายในเวลา 16.30 น. คิดอัตราค่าธรรมเนียมจำนวนทั้งสิ้น 3,000 บาท
- 2) ยื่นคำร้องภายในเวลา 12.00 น. ที่ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง (ยกเว้น สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่) และขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป คิดอัตราค่าธรรมเนียมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 บาท
- 3) ยื่นคำร้องหลังเวลา 12.00 น. ที่กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง (ยกเว้น สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่) และขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 16.30 น. ของวันทำการถัดไป คิดอัตราค่าธรรมเนียมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 บาท

